



ประกาศกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก
เรื่อง การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งตามมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ย่อมถูกจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ

ดังนั้น กงสุลใหญ่ ณ มิวนิก จึงประกาศขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งโปรดดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อนามสกุล จังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร โดยสามารถตรวจสอบด้วยตนเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก (ที่อยู่ Törringstr. ๒๐, ๘๐๖๗๕ Munich) หรือตรวจสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.khonthai.com โดยเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร” หากไม่มีชื่อ หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ + ๔๙ (๐) ๐๕๑ ๒๙๔๐๓๗๓๙ ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.

๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อก่อนสิ้นสุดการลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามวัน (ภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.) ตามแบบ ส.ส. ๑/๔ (นร) (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ <https://thaiconsulate.de>)

๓. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ เมื่อท่านได้รับบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการตามคำแนะนำวิธีการลงคะแนนที่ปรากฏในของเอกสาร และส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยยึดถือวันที่ตามตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๔. พิจารณารายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งปรากฏตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายชื่อพรรคการเมือง และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาววัลย์ลลิกา อังสกุล)

รองกงสุลใหญ่ รักษาราชการแทน

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก